
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัพะเยา 
    สมัยวิสามญั สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
       วันที่  15  พฤศจิกายน  2564  เวลา  09.30  น. 
    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัพะเยา 

 

ผู้มาประชุม 

1. นายฐิติวัชร ์ ตันตละ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเมือง 
2. นายมงคล      หลักฐาน สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอเมือง 
3. นายอนุวัฒน์      ใจบุญ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอเมือง 
4. นางพิสมัย      ใจวัง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอเมือง 
5. นายบุญมี จิตนารี สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอเมือง 
6. นายเดชศรี ธิวงค ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 6 อ าเภอเมือง 
7. นายฐิติพันธ์ จางศิรสิกุลชัย สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเชียงค า 
8. นายอะดิเรก กองมงคล สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอเชียงค า 
9. นายบุญสินธุ์         มังคลาด สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอเชียงค า 

10. นายธนกร ใจกล้า สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอเชียงค า 
11. นายนิคม             ศรีวิราช สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอดอกค าใต้ 
12. นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอดอกค าใต้ 
13. สิบเอกบุญเดช         อินต๊ะสาร สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอดอกค าใต้ 
14. นายบูรณาการ      ตาค า สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอปง 
15. นายเสวียน         มะโนชัย สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอปง 
16. นายมานพ ศูนย์กลาง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอจุน 
17. นายช านาญ บัวแดง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอจุน 
18. นายภูเบส         วิสูตรสุวรรณ ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอแม่ใจ 
19. นายกมล      หทัยด ารงวิทยา สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ าเภอแม่ใจ 
20. นายเข้ม อัศราช สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอภูซาง 
21. นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้ง  อ าเภอภูกามยาว 
22. นางนฤมล บัวชุม สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้ง  อ าเภอเชียงม่วน 

 

ผู้ขาดการประชุม      ไม่มี 

ลาการประชุม         

1. นายบุญศักย์     วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอปง 
2 นายประทีป อินธิมา สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอภูซาง   

 

                                                                                                

/ ผู้เข้าร่วมประชุม..... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายอัครา พรหมเผ่า นายก อบจ.พะเยา   
2 นายธวัช สุทธวงค ์ รองนายก อบจ.พะเยา   
3 นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายก อบจ.พะเยา   
4 นายนัฐนที ศรีวิราช เลขานุการนายก อบจ.พะเยา   
5 โกศล ผิวใส ที่ปรึกษานายก อบจ.พะเยา 
6 นายบุญโต                 เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ.พะเยา   
7 นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ รองปลัด อบจ.พะเยา (2) 
8 นายประพันธ์ ดีอุด เลขานุการ อบจ.  
9 นางมยุรี เหมหิรัญย์ รกท.หัวหน้าส านักปลัด อบจ.พะเยา 

10 นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน ผอ.กองช่าง 
11 นางมาลินี วัชระวรกานต์ ผอ.กองคลัง 
12 นายวัฒนพงต์ ถิรภัทรไพบูลย์ ผอ.กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม 
13 นางสุจินดา อ่ินค า ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
14 นายสมศาสตร์      ประชุมของ รกท. ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
15 นายนเรศ รักเหล่า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
16 นางล าดวน                   ใจแก้ว      หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
17 นายประเสริฐ พรหมเผ่า รกท.หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา 
18 นายเทพบดินทร์ หมั่นไร่ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
19 นางสาวนริศรา รัตนเกษมกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
20 นางภัทรจิตร สีเสียดงาม นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
21 นางสาวทิวา   บรรจง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
22 นางสาววิลัยพร หน่อค า ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
23 นางสาวหิรัณยา สานเก่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
24 นายมงคล อินพิรุด พนักงานขับรถยนต์ 
25 นายณัฏฐ์นพัต ไชยวงศ ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
26 นายสุพจน์ อินลือ พนักงานจ้างทั่วไป 
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เริ่มประชุม   เวลา 10.00 น. 
  
เลขานุการสภาฯ  เ รี ย นท่ า นประธ านสภา อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ วนจั ง หวั ดพะ เย า                          

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จั งหวัดพะเยา  มาลงชื่ อ เ ข ้า ร ่ว มป ร ะช ุม สภา  22  ท ่า น  ขออน ุญาต                              
ลาการประชุม จ านวน 2 ท่าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา         
เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ จ านวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญ
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา         
ขึ้นปฏิบัติหน้าที่  ขอเรียนเชิญ ค่ะ 

 
ประธานสภาฯ   เชิญนั่ง  ครับ 
 
เลขานุการสภาฯ  เรียนเชิญนายภูเบส วิสูตรสุวรรณ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา คนที่ 1 ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ค่ะ ขอเรียนเชิญ นางนฤมล บัวชุม      
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 2 ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ ค่ะ 

 
ประธานสภาฯ     ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา และผู้เข้าประชุมทุกท่าน   

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครั้งนี้  เป็นการ
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  อันเป็น
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ .ศ. 2540   และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562   มาตรา  25  บัญญัติว่า เมื่อเป็นการ
จ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด   อาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นสมัย
วิสามัญก็ได้  หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่  อาจท าค าร้องยื่นต่อประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ขอให้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญได้    

ดังนั้น  กระผมในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
จึงได้ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจ าปี              
พ.ศ. 2564  วันที่  15  พฤศจิกายน  2564  เพ่ือให้สภาฯ ได้มีการพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ  ตามที่ได้น าเข้าบรรจุระเบียบวาระการประชุม  ตลอดจนจะได้มีการ
ปรึกษาหารือในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  4 ครั้ งที่  1 ประจ าปี              
พ.ศ. 2564  ณ  บัดนี ้
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ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ   ได้อ่านประกาศฯ  เรียกประชุมสภาฯ สมัย

วิสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เชิญครับ 
  
เลขานุการสภาฯ     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง  เรียกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี  พ.ศ. 2564   
ด้วยมีความจ าเป็นที่จะต้องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

            เ พ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ในการ
บริหารงาน  การด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตามที่กฎหมายก าหนด  อีกทั้งมีเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญที่จะต้องให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้พิจารณาตามอ านาจหน้าที่ 

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา  25   แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540   และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2562  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  จึงได้เรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี               
พ.ศ. 2564  มีก าหนด  7 วัน  นับตั้งแต่วันที่  15  พฤศจิกายน  2564  เป็น
ต้นไป 

 
ประธานสภาฯ                     ท่านสมาชิกฯ ครับ ทางเลขานุการสภาฯ ก็ได้ประกาศ เรื่อง เรียก

ประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2564 มีก าหนด 
7 วัน  ตั้งแต่วันที่  15  พฤศจิกายน  2564  เป็นต้นไป ผมขอด าเนินการ
ประชุม  ตามระเบียบวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องแจ้งให้ทราบ    
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เกี่ยวกับการแต่งกาย

ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะผู้บริหารฯ  ข้าราชการ   และ   
ผู้เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

เพ่ือเป็นการรักษาระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  จึงได้ประกาศก าหนดการแต่งกายของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เข้า
ฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ดังนี้                 

                     ข้อ  1  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ 
ทุกครั้ง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เพ่ือให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา  แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา  ให้สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ  ผู้เข้าร่วมรับฟังประชุม  
แต่งเครื่องแบบปกติสีกากี  ส าหรับเลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา  ที่ปรึกษา นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  แต่งกายชุดสากล
นิยม  หรือชุดสุภาพ  ไม่สวมรองเท้าแตะ 
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ข้อ  2  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   สมัยวิสามัญ
ทุกครั้ง  ให้สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  ข้าราชการ  เลขานุการนายก องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ที่ปรึกษา นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
แต่งกายชุดสากลนิยม  ผู้เข้าร่วมรับฟังประชุม  แต่งกายชุดสุภาพ  ไม่สวม
รองเท้าแตะ 

ข้อ  3  กรณีเห็นสมควรในเรื่องของการแต่งกายตามประเพณีนิยม เนื่อง
ในโอกาสส าคัญต่าง ๆ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะแจ้ง
หรือนัดหมาย เป็นกรณีไป  จึงประกาศให้ทราบ โดยทั่วกัน 

 
ระเบียบวารที ่ 2  รับรองรายงานการประชุม  มีรายงานการประชุมที่เสนอให้สภาฯ   

ได้พิจารณารับรอง  จ านวน  3  ฉบับ   
2.1  รายงานการประชุมสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3 

ประจ าปี พ.ศ. 2564  ประชุมเมื่อวันที่  22  กันยายน  2564  รายงาน
การประชุม มีทั้งหมด 17 หน้า ครับ รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้มีการประชุมพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงเสนอมายังสภาฯ  ให้การรับรอง  เชิญสมาชิกสภาฯ  ได้ตรวจสอบ ครับ  
เชิญครับ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใด  จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม
ข้อความ  มีหรือไมค่รับ  ไม่มีนะครับ ไม่มีถือว่าที่ประชุมฯ  ให้การรับรอง 

2.2  รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 4  ประจ าปี 
พ.ศ.2564 ประชุมเมื่อวันที่  28  กันยายน  2564  รายงานการประชุม            
มีทั้งหมด  13  หน้า ครับ รายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งนี้  คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม  ได้มีการประชุมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอมายังสภาฯ 
ให้การรับรอง  เชิญสมาชิกสภาฯ  ได้ตรวจสอบ ครับ  เชิญครับ  มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใด จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมข้อความ  มีหรือไม่ครับ  
ไม่มีนะครับ ไม่มีถือว่าที่ประชุม ให้การรับรอง  นะครับ   

2.3  รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  5  ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน  2564 รายงานการประชุม           
มีทั้งหมด  8  หน้า  ครับ รายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งนี ้ คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม  ได้มีการประชุมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอมายังสภาฯ  
ให้การรับรอง  เชิญสมาชิกสภาฯ  ได้ตรวจสอบ ครับ  เชิญครับ  มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใด  จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมข้อความ  มีหรือไม่ครับ  
ไม่มีนะครับ ไม่มีถือว่าที่ประชุม ให้การรับรอง  
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ระเบียบวารที่  3    กระทู้ถาม         

-  ไม่มี 
   

ระเบียบวารที่  4    เพื่อทราบ  
4.1 ญัตติการรับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา            
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เชิญท่านนายก องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้อ่านค าแถลงครับ  

 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ก าหนดให้
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเป็นศูนย์สุขภาพด าเนินการตามภารกิจด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกัน และบ าบัดโรค และรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยในระยะแรกให้
ถ่ายโอนตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ และระยะ
สุดท้ายหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่พร้อมรับการถ่ายโอนก็ให้ถ่ายโอน
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สถานีอนามัยในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือใน
ปัจจุบันเรียกชื่อว่า "สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล"  ถือเป็นการจัดบริการสาธารณะขั้น
พ้ืนฐานที่สมควรได้รับการพัฒนาให้ เป็น "ตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม             
(Social Safety Net)" ของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  และได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับสภาพการณ์ของท้องถิ่น ฉะนั้น การที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะเสนอขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
นอกจากจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นไปเพ่ือประโยชน์และ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา กระผมขอเรียนต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา มีความพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจและขับเคลื่อน
การพัฒนาการบริการสุขภาพ ขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชาชน โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินการขอรับการถ่ายโอน
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  
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นายก อบจ.พะเยา  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิม พระเกียรติ  60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบประกาศใช้ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ.2542 มาตรา 12 (4) ก าหนดให้มีการประเมินความพร้อมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพ่ือรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา              
นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  4 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง
องค์กร ด้านบุคลากร ด้านการเงินและการจัดสรรทรัพยากร และด้านแผนพัฒนา
สาธารณสุข  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินการจัดส่งเอกสาร
ขอรับการประเมิน   ความพร้อมในประเด็นดังกล่าว พร้อมด้วยหลักฐานเอกสาร
ไปยังส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

กระผมขอเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า 
หลักการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี         
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแนวทาง      
ของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น คือ                         
"งานไป เงินไป ต าแหน่งไป บุคลากรสมัครใจ" ซึ่ งกระผมขอให้ค ามั่นสัญญาว่า            
จะด าเนินการบริหารภารกิจ ถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตามหลัก ธรรมาภิบาลและยึดประโยชน์      
ของประชาชนชาวจังหวัดพะเยา เป็นหลัก 

กระผมหวังว่า คงจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เพ่ือผลักดันให้การด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บรรลุ
เป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

กระผมขอขอบพระคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติรับฟังค า
แถลงของกระผมในวันนี้ กระผมหวังว่าจะได้รับความร่วมมือ ความไว้วางใจ และ
สนับสนุนการขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย  เฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวจังหวัดพะเยา สืบต่อไป 

     จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดทราบ 
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ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ญัตติการรับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา นวมินทราชินี  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ได้ด าเนินการ
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)       
พ.ศ. 2551  ด้านการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60  
พรรษา นวมินทราชินี  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งเป็นการจัดบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน ที่สมควรได้รับ
การพัฒนาให้เป็น “ตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม” ของประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานได้อย่างเสมอภาค
เท่า เทียมกัน และได้รับการ พัฒนาคุณภาพชี วิตที่ ดีและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  เป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวจังหวัดพะเยา 
ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของการพิจารณารับโอนภารกิจ  “ภารกิจไป 
งบประมาณไป ต าแหน่งไป  บุคลากรสมัครใจ” กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้ให้ข้อมูล เพ่ือทราบในเบื้องต้นปัจจุบัน
จังหวัดพะเยาเรา  มีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา นวมินทราชินี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  ทั้งหมด  95  แห่ง  มีความ
พร้อมและสมัครใจที่จะมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จ านวน 77 
แห่ง ประเด็นในการพิจารณาประกอบด้วย          
1. ด้านบุคลากร  ได้ก าหนดจ านวนบุคลากรให้เป็นไปตามขนาดความรับผิดชอบ 
ต่อจ านวนประชากร  แบ่งออกเป็น  3  ขนาด 
-ขนาดเล็ก  รับผิดชอบจ านวนประชากรน้อยกว่า 3,000 คน  มีจ านวนบุคลากร 
7 อัตรา 
-ขนาดกลาง  รับผิดชอบจ านวนประชากร  3,000 – 8,000 คน  มีจ านวน
บุคลากร12 อัตรา 
-ขนาดใหญ่  รับผิดชอบจ านวนประชากร มากกว่า  8,000 คน   มีจ านวน
บุคลากร  14 อัตรา 
2. ด้านงบประมาณ   ส านักงบประมาณ และคณะกรรมการกระจายอ านาจได้
จัดสรรงบประมาณไม่น้อยกว่าที่เคยจัดสรร  ดังนี้  
- สถานีอนามัย/ รพ.สต.  ขนาดเล็ก  1  ล้านบาท ต่อปี  
- สถานีอนามัย/ รพ.สต.  ขนาดกลาง  1.5  ล้านบาท ต่อปี  
- สถานีอนามัย/ รพ.สต.  ขนาดใหญ่  2  ล้านบาท ต่อปี  

2. การก ากับ ติดตามและประเมินผล          
-ให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(กสพ.)          
ก ากับดูแลและประเมินผล 
-ให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(กสพ.)
รายงานผลการประเมินต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  อย่างน้อยปีละ         
1 ครั้ง ซึ่งหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดของการประเมิน  มีองค์ประกอบหลายๆ           
ด้าน ประกอบด้วยด้านโครงสร้างองค์กร  ด้านบุคลากร  ด้านการเงินและการ
จัดสรรทรัพยากรด้านความมั่นคงทางการเงิน การคลัง และงบประมาณด้าน
สาธารณสุข  ด้านแผนพัฒนาสาธารณสุข  และคุณภาพชีวิต  การน าแผนงาน/
โครงการด้านสาธารณสุข  ไปปฏิบัติ และ 
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ประธานสภาฯ    หลักเกณฑ์การประเมินความพร้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด    
-ระดับคะแนนน้อยกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 70 ระดับความพร้อมดี  ให้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  รับโอนอย่างน้อยอ าเภอละ  1 แห่ง แต่รวมแล้วไม่เกิน  30  
แห่งในเขตพ้ืนที่  
-ระดับคะแนนมากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ  90  ระดับความ
พร้อมดีมาก  ให้  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  รับโอนอย่างน้อยอ าเภอ                      
ละ  2  แห่ง แต่รวมแล้วไม่เกิน  60  แห่งในเขตพ้ืนที่  
-ระดับคะแนนมากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 90 ระดับความพร้อมดี เลิศ              
ให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  รับโอนทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ หรือตามจ านวนที่                
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  แจ้งความประสงค์ขอรับถ่ายโอน  
ทั้งนี้ทั้งนั้น  อยู่ในดุลพินิจของท่านผู้บริหารฯ  จะได้พิจารณาความพร้อมตามการ
ประเมินฯ  จะรับการถ่ายโอนภารกิจ  กี่แห่ง  
           ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 12 (4)  ได้ก าหนดว่า ให้มี
การประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือรับการถ่ายโอน
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะได้ด าเนินการ
ผลักดันตามภารกิจการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ   60  พรรษา    
นวมินทราชินี  และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ขณะนี้อยู่ในช่วง
ของการจัดส่งเอกสารขอรับการประเมินความพร้อมในประเด็นดังกล่าว          
พร้อมเอกสารหลักฐาน ไปยังส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้พิจารณา  และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป จึงแจ้งเรื่องการขอรับโอนถ่ายโอนภารกิจฯ  ให้สภาท้องถิ่น  เพ่ือรับทราบ 
เป็นการแจ้งให้สมาชิกสภาฯ  ได้รับทราบ เท่านั้น  ไม่มีการลงมต ิ นะครับ    

 
ระเบียบวาระท่ี   5    เพื่อพิจารณา     

5.1  ญัตติการโอนทรัพย์สิน จากบริษัท จัสมิน ซับมาริน เทเลคอมมิวนิเคชั่น 
จ ากัดและบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ
รายจ่าย  พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เชิญท่านนายกฯ  
อ่านค าแถลง  ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยสองบริษัทดังกล่าวฯ ข้างต้น  มีความประสงค์อุทิศทรัพย์สิน ให้แก่
องค์การบริหารส่วน  จังหวัดพะเยา  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา        
ไว้ใช้ประโยชน์ต่อทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไข  เป็นการผูกพัน ระหว่าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาและผู้บริจาค  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. บริษทั จัสมิน  ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่น จ ากัด มีความประสงค์ที่ 
จะอุทิศรถยนต์กระบะบรรทุก หมายเลขตัวถัง MP1FR87JIMG066672 และ
หมายเลขตัวถัง MP1FR87JIMG066638  จ านวน 2 คัน  มูลค่าคันละ 509,755 
บาท รวมมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น 1,019,510 บาท  โดยรถยนต์ดังกล่าวยังไม่ผ่าน
การใช้งานแต่อย่างใด 
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นายก อบจ.พะเยา  2. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด มีความประสงค์ที่จะอุทิศ
รถยนต์กระบะบรรทุก ยี่ห้อโต้ โยต้ า แบบ HILUX REVO หมายเลขตั วถั ง 
MR0JBBCC901838039 เลขเครื่องยนต์ 2GD4886544 จ านวน 1 คัน มูลค่า
เป็นเงินทั้งสิ้น 629,000 บาท โดยรถยนต์ดังกล่าว  ยังไม่ผ่านการใช้งานแต่อย่างใด 

            พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9  การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 1 การเก็บ การ
บันทึก การเบิกจ่าย 

       ข้อ 202 การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการตามหมวด
นี้  เว้นแต่มีระเบียบ  ของทางราชการหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ฯลฯ 

                  ข้อ ๒๐๓  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด 
และแสดงรายการ  ตามตัวอย่าง  ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยให้มี
หลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย   

(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน ส่วนที่ ๓ การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ  การบ ารุงรักษา 

ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความ
ครอบครองให้อยู่ในสภาพ  ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดท า
แผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสม และระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงด้วย ในกรณีที่พัสดุ
เกิดการช ารุด ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานโดยเร็ว 

หนังสือกองการพัสดุภาครัฐ  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/020147 
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  เรื่อง ข้อหารือแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560             
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 
2560กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุ ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ
พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้
สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้ผู้ดูแลพัสดุ กรณีท่ีมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันธะ
ส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ 
อปท. เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้สภาท้องถิ่น   
มีอ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว   

จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
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ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ  ญัตตินี้เป็นการรับโอนทรัพย์สิน จากบริษัท             
จัสมินซับมาริน เทเลคอมมิวนิเคชั่น จ ากัด และบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส             
เน็ท เวอร์ค จ ากัด  ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. 2565  ทั้ง 2 บริษัท                 
ดังกล่าว มีความประสงค์อุทิศทรัพย์สิน (บริจาค) ให้แก่องค์การบริหารส่วน            
จังหวัดพะเยา ไว้ใช้ประโยชน์ต่อทางราชการ  โดยไม่มีเงื่อนไขเป็นการผูกพัน            
1. บริษัท จัสมิน ซับมาริน เทเลคอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  ได้อุทิศรถยนต์กระะบะ   

บรรทุก ยี่ห้อ  อีซูซุ  จ านวน  2  คัน  มูลค่าคันละ  509,755  บาท              
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,019,510  บาท  โดยรถยนต์  ทั้ง 2 คัน เป็นรถยนต์   
ใหม่  ยังไม่ผ่านการใช้งานแต่อย่างใด 

2. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ได้อุทิศรถยนต์กระะบะบรรทุก 
ยี่ห้อโตโยต้า แบบ HILUX  REVO  จ านวน  1  คัน  มูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น   
629,000  บาท โดยเป็นรถยนต์ใหม่  ยังไม่ผ่านการใช้งานแต่อย่างใด 
              การรับโอนรถยนต์ทั้ง  3 คัน  ได้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ของการรับบริจาคทรัพย์สินให้ทางราชการ   
1. ตรวจสอบรายละเอียดของพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จะรับบริจาค ว่าถูกต้อง ครบถ้วน

สามารถใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของราชการได้ 
2. ตรวจสอบและรับรองว่าพัสดุที่จะรับบริจาคมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะใช้

ประโยชน์ในหน่วยงานหรือไม ่
3. ตรวจสอบและรับรองว่าพัสดุนั้นมีภาระติดพัน หรือมีภาระต้องตอบแทนทั้ง 
ในปัจจุบันและอนาคตหรือไม่  ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการใช้
งานของพัสดุเป็นการก่อหนี้ผูกพันหน่วยงานหรือไม่ 
4. ตรวจสอบและพิจารณาว่า พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่รับบริจาคนั้น น ามาใช้ประโยชน์  
ในหน่วยงานของทางราชการที่รับบริจาค   โดยมิได้น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว   
ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะจากการพิจารณารถยนต์ ทั้ง 3 คัน  ที่ทัง้ 2 บริษัท แจ้ง
ความประสงค์บริจาค  ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เป็นรถยนต์ใหม่ 
ไม่ผ่านการใช้งาน  ไม่มีเงื่อนไขภาระผูกพัน  และเป็นกรรมสิทธิ์การครอบครอง
ของ ทั้ง 2 บริษัท จริง  และเป็นประโยชน์  มีความคุ้มค่าต่อการใช้งาน ของส่วน
ราชการ  ที่จะใช้ในงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา  การรับเอาพัสดุ ครุภัณฑ์  ที่เป็นการรับบริจาค   มาเป็นกรรมสิทธิ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้ผู้ดูแล
พัสดุ  กรณีที่มีเงื่อนไข หรือมีภาระติดพันธะ  ส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  ซึ่งการพิจารณางบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น  จึงมีความจ าเป็นต้องให้สภา
ท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในการรับโอนรถยนต์กระบะ จ านวน 3 คัน  
จากการบริจาค ของทั้ง  2  บริษัท ดังกล่าว  รายละเอียดทั้งหมด   ตามเอกสาร
ในแฟ้มประชุมของสมาชิกสภาฯ มีสมาชิกฯ ทีจ่ะอภิปราย หรือไมค่รับ เชิญครับ 
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ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ครับ  มีสมาชิก  ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม อีกหรือไม่
ครับ  ไม่มีนะครับ  ปิดการอภิปราย  ท่านเลขาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม  ครับ 

  
เลขานุการสภาฯ     จ านวน 22 ท่านคะ  องค์ประชุมครบ ค่ะ   
   
ประธานสภาฯ  จ านวนสมาชิก 22 ท่าน  องค์ประชุมครบ  ผมขอมติที่ประชุม            

ท่านสมาชิก ท่านใด  เห็นชอบกับญัตติการรับโอนทรัพย์สิน จากบริษัท จัสมิน 
ซับมาริน เทเลคอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  และบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด  ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. 2565  ตามที่ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้เสนอครับ  โปรดยกมือ  ครับ 

  
เลขานุการสภาฯ     21 ท่าน คะ่   
 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก ท่านใด  ไม่เห็นชอบ กับญัตติการรับโอนทรัพย์สิน จาก

บริษัท จัสมิน ซับมารินฯ  และบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลสฯ  ประจ าปีงบประมาณ
รายจ่าย  พ.ศ. 2565  ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา        
ได้เสนอครับ  โปรดยกมือ  ครับ 

  
เลขานุการสภาฯ     ไม่มี  ค่ะ 
 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้  มีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบ ให้รับโอน

ทรัพย์สิน  จากบริษัท จัสมิน ซับมารินฯ  และบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลสฯ  
ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 รถยนต์กระบะ จ านวน  3  คัน      
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 21 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง  
นะครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  6   ข้อหารือของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาวันนี้  ไม่มีสมาชิก

สภาฯ ท่านใด ยื่นข้อหารือเป็นหนังสือ ให้สภาฯ ได้พิจารณา ท่านสมาชิกสภาฯ  
ท่านใดท่ีมีข้อหารือ  ไม่มี นะครับ  

 
ประธานสภาฯ  วันนี้กระผมได้ด าเนินการประชุมสภาฯ ครบตามระเบียบวาระ            

ทั้งหมดแล้วนะครับ  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน  ที่ได้ช่วยกันพิจารณา
ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารงานราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา  ขอบคุณทุกท่าน  มากครับ  ผมขอปิดการประชุม  ครับ 
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